



แจ้งความกระทรวงคมนาคม

พแนกทาง



ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมีใบบอกมาว่า สพานทุ่ง
 ลาดซึ่งตั้งอยู่ที่สถานีอำเภอฉวาง อำเภอรัตนบุรี ประชาชนสัญจร
 ไปมาไม่สะดวก หลวงภักดีดำรงฤทธิ นายอำเภอฉวาง พร้อมด้วย
 กรรมการอำเภอกับพ่อค้าแลราษฎร ได้บริจาคทรัพย์สร้างสพานขึ้น
 ใหม่สพาน ๑ มีขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๘ เมตร เสา คาน ตง
 ไข้ไม้ตะเคียน ฝักกับฝัก ๒ ข้าง ไข้ไม้ตะลุมพ้อและไม้อื่นทนิน
 เป็นการแล้วเสร็จสิ้นเงิน ๔๐๐ บาท ได้เปิดให้ประชาชนสัญจรไปมา
 ได้โดยสะดวก ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๖๒ เป็นต้นไปแล้ว
 ผู้บริจาคทรัพย์พร้อมใจกันขอพระราชทานถวายพระราชกุศล

กระทรวงคมนาคมได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา ทราบฝ่า
 ลออองธุลีพระบาท ทรงอนุโมทนาในส่วนกุศลนั้นด้วยแล้ว

แจ้งความมาณวันที่ ๑๒ สิงหาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๒

(ลงนาม) มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยวงษานุประพัทธ์

เสนาบดีกระทรวงคมนาคม

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๒

ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๓๖ หน้า ๑๕๑๔

ด้วยเกล้าสนามหลวงจังหวัดน่านมีใบบอกมาว่า นายใจ พินา ราษฎร ตำบลหัวเวียง ได้จัดสร้างสะพานข้ามลำน้ำร่องไธ้ตำบลหัวเวียงอำเภอ เมืองน่านขึ้นสะพาน ๑ มีขนาดกว้าง ๑.๓๕ เมตร ยาว ๗.๒๕ เมตร พนใช้ไม้แดง เสาใช้ไม้ประดู่ มีลูกกรงทั้งสองข้างสะพาน เป็นการ แล้วเสร็จสิ้นเงิน ๑๓๖ บาท ได้เปิดให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สดวก ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ เป็นต้นไปแล้ว

การที่นายใจ พินา ได้บริจาคทรัพย์สร้างสะพาน เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ โดยสดวกนี้ นับว่าเป็นผู้ที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธากระทำการสาธารณประโยชน์ซึ่งเป่ากุศล กระทรงคุณนามมีความยินดีขอ อนุโมทนาในส่วนกุศลนี้ด้วย

แจ้งความมาณวันที่ ๑๖ สิงหาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๒

(ลงนาม) มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาวงษาอนุประพัทธ์

เสนาบดีกระทรวงคมนาคม

ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ใบบอกมาว่า ในระหว่างถนน หลมสายจากบ้านปั้งไป บ้านร่องเกียะและบ้านร่องบงนั้น มีร่อง เกียะผ่านถนนอยู่แห่งหนึ่ง เมื่อถึงฤดูฝนเป็นการลำบากแก่ประชาชนที่ สัญจรไปมา นายสงชัย พ่อค้าบ้านอยู่ตำบลร่องเกียะจึงได้บริจาค ทรัพย์ แลกกันกับผู้ใหญ่บ้านกับราษฎรตำบลบ้านปั้งช่วยกันจัดหาเสามาให้ ได้จัดการสร้างสะพานข้ามน้ำร่องเกียะขึ้นสะพานหนึ่งมีขนาดกว้าง



๓ เมตร ยาว ๑๘ เมตร มีพนักสองข้าง สูง ๑ เมตร เครื่องไม้ต่าง ๆ ใช้นไม้ตะเคียน เสาไม้เต็งแลไม้ประดู่ เป็นการแล้วเสร็จสิ้นเงิน ๑๓๘ รุเปี้ย ได้เปิดให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ โดยสะดวกตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ เป็นต้นไปแล้ว

การที่นายสงฆ์ พร้อมด้วยกัมมัญญ์ใหญ่บ้านแลราษฎรได้บริจาคทรัพย์แลสิ่งของจัดสร้างสะพานขึ้น เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ โดยสะดวก นับว่าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธากระทำการสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นกุศล กระทรวงคมนาคมมีความยินดีขออนุมัตินาในส่วนกุศลด้วย

แจ้งความมาเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๒

(ลงนาม) มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาวงษาอนุประพัทธ์

เสนาบดีกระทรวงคมนาคม

แจ้งความกระทรวงธรรมการ

แผนกกรมธรรมการ



เรื่องให้ที่ดินแก่วัด

ด้วยมีผู้ศรัทธาถวายที่ดินเป็นที่ธรณีสงฆ์แก่วัดในมณฑลต่าง ๆ มีรายนามผู้ให้และจำนวนเนื้อที่ดินดังแจ้งต่อไปนี้ คือ